

Số: /UBND-VHTT

Vị Xuyên, ngày tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp có chức năng kết hợp phát triển du lịch

Kính gửi:

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã Kim Linh, Phong Quang, Phú Linh, Thị trấn Vị Xuyên.

Thực hiện hiện công văn số 1448/SVHTT-QLDL ngày 12/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp có chức năng kết hợp phát triển du lịch. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có hồ, ao, đầm nằm trong danh mục không được san lấp có chức năng kết hợp phát triển du lịch trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng, tiềm năng, tính khả thi trong phát triển du lịch. Đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án thu hút đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí phù hợp, đảm bảo các quy định của pháp luật và các lĩnh vực có liên quan, trong đó đảm bảo thực hiện Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ đối với các khu vực hồ ao đầm có phương tiện vui chơi giải trí dưới nước (nhà thuyền, bè mảng, thuyền chèo tay... phục vụ khách du lịch).

2. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch huyện

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nội dung tuyên truyền trong việc đảm bảo diện tích và chức năng sử dụng phát huy giá trị và công năng sử dụng các ao, hồ, đầm, gắn với bảo tồn văn hóa, phục vụ mục đích du lịch thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường thời lượng và tần suất tuyên truyền, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng của các địa phương, đơn vị, trên hệ thống truyền thanh, chuyên mục trên trang thông tin điện tử... tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa đến người dân.

3. Ủy ban nhân dân các xã Kim Linh, Phong Quang, Phú Linh, Thị trấn Vị Xuyên

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức cá nhân quản lý ao, hồ, đầm và cộng đồng dân cư trong việc đảm bảo diện tích và chức năng sử dụng phát huy giá trị và công năng các ao, hồ, đầm,

gắn với bảo tồn văn hóa, phục vụ mục đích du lịch thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ các hồ không đổ đất, đá, rác thải xung quanh hồ; không xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi trực tiếp xuống lòng hồ...xử lý việc bồi lấp đất bị rửa trôi và nước thải xuống lòng hồ; trồng cây xanh phù hợp tạo cảnh quan xung quanh bờ hồ.

Việc cải tạo, xây dựng các công trình trong khu vực này không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích và cảnh quan thiên nhiên môi trường sinh thái của di tích.

(Có biểu tổng hợp danh mục hồ ao, đầm không được san lấp kèm theo)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy;
- TTr HĐND-UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Phụng

**Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp có chức năng phát triển du lịch
Theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh**

STT	Tên hồ, ao, đầm	Vị trí, địa điểm	Diện tích (ha)	Chức năng	Hiện trạng sử dụng
1	Ao sen	Thôn Khuổi Niềng xã Kim Linh	0,66	Phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái	Phục vụ sản xuất nông nghiệp
2	Ao tập thể thôn Lùng Càng	Thôn Lùng Càng xã Phong Quang	2,1	Du lịch sinh thái	Phục vụ sản xuất nông nghiệp
3	Hồ Đông	Tổ 12 Thị trấn Vị Xuyên	1,2	Phục vụ sản xuất nông nghiệp và Du lịch sinh thái	Phục vụ sản xuất nông nghiệp
4	Hồ Noong	Thôn Noong 1, Noong 2 xã Phú Linh	68,70	Phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác Du lịch	Đất thủy lợi